

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๖ (๑/๒๕๖๐)

วันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิธิ รัชกุลพลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม		
๑.๑	มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจำนวน ๒๕ ท่าน และลาประชุม จำนวน ๕ ท่าน	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม		
๒.๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๕ วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๕ หน้า	รับรองรายงานการประชุม หลังจากได้แก้ไขตามมติที่ประชุมเสนอแล้ว
๒.๒	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๕ วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ “วาระลับ” (เรื่องการขอเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วาระ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วาระ ๖.๑ และเรื่องทบทวนผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วาระ ๖.๓)	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย		
๓.๑	<p>วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์</p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิธนา จุฬาวินทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นำเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้</p> <p>วิสัยทัศน์ “สถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์ ๕ ประการ ได้แก่</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล เพื่อสร้างความยั่งยืนและสุขภาพขององค์กร จุดเน้นของการพัฒนาได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การสร้างระบบฐานข้อมูลองค์กรที่สมบูรณ์แบบเพื่อการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ข้อมูลจริงอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบงานให้เข้มแข็งผ่านระบบ EdPEx พร้อมนำองค์กรสู่ระดับ Thailand Quality Class (TQC) และการเพิ่มความมั่นคงทางการเงินขององค์กร</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ จุดเน้นของการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่นำไปสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง การผลักดันให้หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based education และการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมของนักศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งความรู้ด้านวิชาการและทักษะชีวิตต่าง ๆ สามารถทำงานพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป โดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบวิจัย/ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม จุดเน้นของการพัฒนาได้แก่ การสร้างระบบนิเวศของการวิจัยใหม่ เพื่อการสร้าง New S-Curve ด้านการวิจัย การบูรณาการบัณฑิตศึกษาและระบบวิจัย เพื่อผลักดันการวิจัยองค์ความรู้สู่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การดึงพลังจากภาครัฐ เอกชนและคู่ความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่สอดคล้องต่อความต้องการและรับผิดชอบต่อสังคม จุดเน้นของการพัฒนา ได้แก่ ผลักดันให้บริการวิชาการของคณะฯ ได้รับการยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติทุกด้าน ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงและประสานพลังของบริการวิชาการและวิชาชีพกับพันธมิตรการเรียนการสอนและการวิจัย การขยายฐานลูกค้าและสร้างพันธมิตรทางการค้า เพื่อผลักดันให้บริการวิชาการทุกด้านมีผลตอบแทนที่ดี เพื่อความยั่งยืนของการบริการ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ผลักดันและทำให้ความโดดเด่นของคณะฯ เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล จุดเน้นของการพัฒนาได้แก่ การผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ด้านการศึกษาระดับวิจัยและการผลักดันให้คณะฯ มี National และ International visibility สูงขึ้น</p>	รับทราบ
๓.๒	<p>ผลการดำเนินงานนโยบายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นไปตามปณิธานของการเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก มีพันธกิจหลักสร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ โดยมี ๓ กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่</p> <p>๑. กลยุทธ์การส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เช่น นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายการจัดประชุมคาร์บอนต่ำ การรณรงค์ประหยัดพลังงาน โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายร่วมกับชุมชน เป็นต้น</p> <p>๒. กลยุทธ์การส่งเสริมความเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ เช่น นโยบายส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร) การสร้างเครือข่ายผู้ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และโครงการรวมพลคนวัดต้นไม้ เป็นต้น</p> <p>๓. กลยุทธ์การส่งเสริมให้เกิดพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เช่น นโยบายศาลายน่าอยู่ การสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย นโยบายการสร้างเครือข่ายธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนโดยวิทยาลัยฯ นโยบายการเรียนโดยความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น</p> <p>ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ประกอบด้วย ๖ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านวัตถุดิบ พลังงาน การใช้น้ำ กากของเสีย อาคาร และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยวัดจากสัดส่วนคะแนนในแต่ละระดับของการประเมิน เริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากร และการปล่อยกากของเสีย และการตั้งเป้าหมายร่วมกันขององค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการลดปริมาณการปล่อยของเสีย</p>	รับทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการ		
๔.๑.๑	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนคนต่อไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนได้เสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสรรหา จำนวน ๒ คน คือ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.กระแส ชนะวงค์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สมอาจ วงษ์ชมทอง</p>	<p>อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนี้ (๑) อธิการบดี (๒) คุณหญิงลักษณาจันทร เลาห์พันธุ์ (๓) ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ (๔) รองศาสตราจารย์ นพ.วิสูตร พงษ์ศิริไพบูลย์ (๕) ประธานสภาคณาจารย์ (๖) ศาสตราจารย์ ดร. นพ.กระแส ชนะวงค์ (๗) ศ.เกียรติคุณ นพ.สมอาจ วงษ์ชมทอง</p>
๔.๑.๒	<p>พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะดำเนินการเกี่ยวกับการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการและการต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ ซึ่งกำหนดให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน อธิการบดี เป็นรองประธาน ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองการขอตำแหน่งทางวิชาการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนงานที่เลือกจากที่ประชุม ก.บ.ค.จำนวน ๕ คน เป็นกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นกรรมการ และเลขานุการ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้อำนวยการกองกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา</p>	<p>๑. อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอ</p>
๔.๒ ขออนุมัติหลักสูตร		
๔.๒.๑	<p>ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นหลักสูตรไทย ระดับปริญญาเอก จัดการศึกษาแบบภาคปกติ เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างองค์ความรู้และจรรยาบรรณความรู้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจตนเองของคนไทย โดยมุ่งเน้นในด้านภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา และประวัติศาสตร์ อันถือได้ว่าเป็นรากเหง้าขององค์ความรู้ด้านไทยศึกษา และมุ่งส่งเสริมการบูรณาการแบบข้ามศาสตร์ ระหว่างมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บนฐานของสังคมและชุมชน ช่วยให้คณะสามารถนำจุดแข็งด้านไทยศึกษามาผสานกับจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมหิดลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีออกไปช่วยเสริมสร้างความรู้พัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น</p>	<p>อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
๔.๒.๒	<p>ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นหลักสูตรไทย ระดับปริญญาโท จัดการศึกษาแบบภาคปกติ เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรไทยวิทยา มุ่งสร้างองค์ความรู้และจรรยาบรรณความรู้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจตนเองของคนไทย โดยมุ่งเน้นในด้านภาษาไทยและภาษาศาสตร์ วรรณคดีไทยและคติชนวิทยา และประวัติศาสตร์ไทย อันถือได้ว่าเป็นรากเหง้าขององค์ความรู้ด้านไทยวิทยา และสามารถประยุกต์และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาการ พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาชาติให้ก้าวสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงจุดแข็งของคณะ ผสานกับจุดแข็งของมหาวิทยาลัย โดยแต่ละแขนงมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบอยู่ในหลักสูตรอย่างชัดเจน</p>	<p>อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
๔.๒.๓	<p>ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท จัดการศึกษาแบบภาคปกติ เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรนี้เน้นผลิตมหาบัณฑิตที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการทางอุตสาหกรรมและด้านสุขภาพ ผลิตบุคคลากรที่มีความสามารถด้านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านเคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม การแพทย์ เภสัชศาสตร์ และสถิติ เพื่อวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการแก้ปัญหาในการวิเคราะห์ โยงไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน เพื่อการรักษาค่าที่ได้ผลดียิ่งขึ้นทันเหตุการณ์ โดยเกี่ยวข้องต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะ สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม หลักสูตรนี้จึงจัดเป็นหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพของการแข่งขัน การสร้างความเข้มแข็งในด้านสุขภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมไทยและกับมวลมนุษยชาติ</p>	<p>อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๓	<p>พิจารณากรณีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>มหาวิทยาลัยขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณสรณ์ สายขุน ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอขยับตำแหน่งให้ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๓ วรรคสอง กำหนดว่า ให้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่พ้นตำแหน่ง ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลา จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการดำเนินการสรรหา เกิน ๖๐ วัน และแนวทางปฏิบัติในกรณีดังกล่าว</p>	<p>๑. อนุมัติขยายเวลาการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล เกินเวลา ๖๐ วัน</p> <p>๒. ให้ดำเนินการยกเลิกข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้เลขาธิการสภาฯ รักษาการในตำแหน่งดังกล่าว</p> <p>๓. การดำเนินการสรรหาตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) พิจารณาความเหมาะสมในการใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่อไป</p>
๔.๔	<p>ขออนุมัติย้ายสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมงบประมาณดำเนินการโครงการ</p> <p>ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรับโอนโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ และเมื่อเริ่มดำเนินงานโครงการ พบว่ามีปัญหา ๒ ประเด็นหลัก ๆ คือ ๑) พื้นที่โครงการที่ได้รับบริจาค มีปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยพื้นที่บางส่วนเป็นที่ในเขตราชพัสดุ และเขตความปลอดภัยทางทหาร ๒) ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค สำหรับโครงการในอนาคต คณะกรรมการประจำคณะฯ จึงได้พิจารณาทบทวนโครงการ และมีมติให้จัดหาพื้นที่ใหม่บริเวณใกล้เคียงสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จึงขออนุมัติย้ายสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายังตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมงบประมาณดำเนินการโครงการ โดยขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุ และคงแนวคิดเดิมของโครงการฯ ประสานกับแนวคิดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุของกรมธนารักษ์ โดยจะประสานงานกับสำนักงานงบประมาณและกรมธนารักษ์ เพื่อให้สามารถเริ่มโครงการได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>	<p>๑. อนุมัติย้ายสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายังตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมงบประมาณดำเนินการโครงการ ตามที่เสนอ</p> <p>๒. ขอให้ฝ่ายบริหารไปศึกษาหลักการในการรับบริจาคที่ดิน เพื่อมิให้เกิดปัญหาต่อไป</p>
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง		
- ไม่มี -		
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง		
๖.๑	<p>ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณากลับรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก และตำแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒ แล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๑ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๗ ราย ตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จำนวน ๑ ราย และยังไม่แต่งตั้งตำแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒ จำนวน ๑ ราย</p>	อนุมัติ
๖.๒	<p>การเทียบตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณากลับรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอเทียบตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เสนอแล้วเห็นว่า งานวิจัยและหนังสือ มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดสำหรับการเทียบตำแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ : วิธีที่ ๑) จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเทียบตำแหน่งผู้เสนอขอเป็นตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (วันที่ได้รับอนุมัติการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ)</p>	อนุมัติ
๖.๓	<p>ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ</p> <p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขอแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่พ้นจากการปฏิบัติงานเนื่องจากเกษียณอายุ และมีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน ๒ ราย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ ๑. ศาสตราจารย์ ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัจย์ ๒. ศาสตราจารย์ นพ.อรรถ นานา</p>	อนุมัติ
๖.๔	<p>หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของตำแหน่งประเภทวิชาเฉพาะ สาขาคุณเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้กำหนดประเภทและจำนวนของผลงานที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นเป็นมาตรฐานขั้นต่ำให้เหมาะสมกับประเภทและระดับตำแหน่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อข้าราชการที่ผลิตผลงานตามหลักเกณฑ์เดิม และอยู่ระหว่างจะเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบบริหารงานบุคคล ดังนั้น ก.พ.อ. จึงมีมติกำหนดขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นได้ โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม ทั้งนี้ จากหนังสือของ ก.พ.อ. คณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้</p>	อนุมัติตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
	<p>๑. การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสามารถเลือกเสนอผลงานได้ตามประกาศฯ ดังนี้</p> <p>๑.๑. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๐ (เดิม)</p> <p>๑.๒. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (เดิม)</p> <p>๑.๓. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการของมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๔ (ใหม่)</p> <p>๒. กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นและเลือกเสนอผลงานตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ ๑.๑-๑.๓ โดยอาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิมฯ ให้สามารถเสนอผลงานได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์เสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการของมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ.กำหนด</p>	
๖.๕	<p><u>การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน</u></p> <p>ด้วยมี ๓ ส่วนงาน เสนอขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ดังนี้</p> <p>๑. คณะศิลปศาสตร์ ขอเปลี่ยนชื่องานวิชาการ เป็นงานวิจัยและวิชาการ สังกัดสำนักงานคณบดี</p> <p>๒. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ขอเปลี่ยนชื่อ งานแผนและสารสนเทศ เป็น งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ และขอปรับเปลี่ยน ศูนย์บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็น งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ</p> <p>๓. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอปรับโครงสร้าง โดยยุบสถานส่งเสริมการวิจัย และยกฐานะ งานวิจัย เป็นฝ่ายวิจัย สังกัดสำนักงานคณบดี และแบ่งงานในฝ่ายออกเป็น ๖ งาน ประกอบด้วย งานธุรการและสนับสนุน งานพัฒนาการวิจัย งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย งานบริหารโครงการวิจัย งานพัฒนาและสร้างประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย</p> <p>ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างของทั้ง ๓ ส่วนงานดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล แล้ว</p>	<p>๑. อนุมัติ</p> <p>๒. การยุบสถานส่งเสริมการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และขอให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มานำเสนอในเชิงนโยบายด้านวิจัย เพื่อให้สภาฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ</p> <p>๓. ขอให้มีการนำเรื่องวิจัยของแต่ละคณะ/ส่วนงาน เสนอเป็นวาระเชิงนโยบายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป</p>
๖.๖	<p>คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว</p>	อนุมัติ
๖.๗	<p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นจำลองทางการศึกษาแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว</p>	อนุมัติ
๖.๘	<p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว</p>	อนุมัติ
๖.๙	<p>คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว</p>	อนุมัติ
๖.๑๐	<p>คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว</p>	อนุมัติ
๖.๑๑	<p>คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทันตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว</p>	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๑๒	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองนำอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว	อนุมัติ
๖.๑๓	โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว	อนุมัติ
๖.๑๔	คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว	อนุมัติ
๖.๑๕	คณะพยาบาลศาสตร์ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว	อนุมัติ
๖.๑๖	คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว	อนุมัติ
๖.๑๗	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขออนุมัติแบบคำขอจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว	อนุมัติ
๖.๑๘	โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว	อนุมัติ
๖.๑๙	คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว	อนุมัติ
๖.๒๐	บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาด้านอาเซียนศึกษา ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว	อนุมัติ
๖.๒๑	คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ซึ่งผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว	อนุมัติ
๖.๒๒	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน สาขาวิชาชีวเคมี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องจากไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน	อนุมัติ
๖.๒๓	ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๑ ราย แยกเป็นปริญญาเอก ๑๔ ราย ปริญญาโท ๑๒๐ ราย และปริญญาตรี ๗ ราย จึงขออนุมัติปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๔๑ ราย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา	อนุมัติปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๔๑ ราย
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
๗.๑	รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการดำเนินการของหน่วยงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินการตามมติสภาฯ ในเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการของการประชุมครั้งที่ ๕๑๓ และครั้งที่ ๕๐๙	รับทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๗.๒	<p><u>ความคืบหน้าการเลิกบริษัทและชำระบัญชี</u> ของบริษัท ร่วมทุน สตางค์ จำกัด มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ ได้รายงานความคืบหน้าการเลิกบริษัทและชำระบัญชีของบริษัท ร่วมทุน สตางค์ จำกัด ดังนี้</p> <p>๑. มีการดำเนินการโอนหุ้นสามัญ ๗ ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียน ๑๕ ล้านบาท บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒. อยู่ระหว่างดำเนินการปิดงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ โดยผู้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ และเป็นผู้ชำระบัญชี คือ บริษัท อัลฟา พลัส ออดิท กรุ๊ป จำกัด</p> <p>๓. คาดว่าจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้กับผู้ถือหุ้นได้ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๐</p>	รับทราบ
๗.๓	<p><u>รายงานผลการดำเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล</u> มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ ได้รายงานผลการดำเนินงานการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล และรายงานผลการจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการรายงานผลการจัดหาประโยชน์ของส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นผลตอบแทนย้อนหลังรายปีตามปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ และผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้น ๕ ปี โดยมีการแยกผลตอบแทนเป็น ๒ กลุ่ม คือ ส่วนงานที่จัดหาประโยชน์ผ่านศูนย์บริหารสินทรัพย์ และ ส่วนงานที่จัดหาประโยชน์เอง ทั้งนี้ผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อาจลดลงเมื่อเทียบกับอดีต เนื่องจากสถานะดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำในปัจจุบันและในอนาคต</p>	รับทราบ
๗.๔	<p><u>สภาสาธารณสุขชุมชนพิจารณาให้การรับรองหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ</u></p> <p>สภาคณะบดีคณะสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้แจ้งผลการพิจารณาของสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าได้พิจารณา และให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว</p>	รับทราบ
๗.๕	<p><u>การดำเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๒ ราย</u></p> <p>มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการทางวินัยและมีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในส่วนงานต่าง ๆ จำนวน ๑๒ ราย ซึ่งได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีไม่ได้มาปฏิบัติงานติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สืบสวนและติดตามแล้ว ไม่ปรากฏว่าได้ชี้แจงเหตุผลของการขาดงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือมีการลาตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง การกระทำดังกล่าวจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา เกินกว่าเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๔๕(๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงลงโทษปลดออกจากงานทั้ง ๑๒ ราย</p>	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ		
๘.๑	<p><u>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับรางวัลการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ</u></p> <p>คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับรางวัลการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นคณะแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้</p>	รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี
๘.๒	<p><u>การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๗</u></p> <p>สภามหาวิทยาลัย มีกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๐๗ วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รัชพลเมืองชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา</p>	รับทราบ